



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

## Góp phần xây dựng nông thôn mới



Đông Phương (Đông Hưng) ngày càng đổi mới, phát triển.

Ảnh: ĐỖ HIỂN

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn nhằm xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM.

Hàng năm, Ngân hàng

CSXH Chi nhánh tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn tín dụng CSXH cho 100% các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác, chủ tịch UBND và ban giảm nghèo cấp xã. Bên cạnh đó, phát động sâu rộng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 tới toàn thể cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống; đồng thời, tích cực tham mưu với

cấp ủy, chính quyền địa phương dành một phần kinh phí từ ngân sách hiện ra soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cơ sở danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí nguồn vốn một cách kịp thời. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh đăng ký hỗ trợ xây dựng NTM đối với xã Thụy Dũng (Thái Thụy) và huyện Tiền Hải.

(Xem tiếp trang 2)  
MINH HƯƠNG

## XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 5/2018)

Cử tịch Hồ Chí Minh luôn để cao vai trò của đội ngũ cán bộ. Người coi "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy" và đi đến kết luận: "Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội

ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách, tác phong của người cán bộ, đảng viên, cán bộ trung thực hiện các nội dung sau: (Xem tiếp trang 4)

## 100% diện tích lúa xuân được phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh

(Xem tin trang 4)



Phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân.

### • Kết quả thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả



Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền phong phú, hướng tới nhiều đối tượng, từ đó đã tác động tích cực tới nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân, giúp từng bước thay đổi cách nghĩ, thói quen trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Nhiều hộ dân nông thôn đã tự đầu tư các thiết bị tiết kiệm năng lượng như thay thế bóng đèn, xây dựng hầm biogas, đầu tư hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời...

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng và tư vấn, hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

THU THÚY

### • Chăm sóc, bảo vệ đàn thủy cầm

Theo dự báo, những ngày tới thời tiết ẩm, có mưa vừa, mưa to rải rác, độ ẩm cao khiến chuồng trại chăn nuôi kém thông thoáng, ẩm thấp, tạo điều kiện cho bào tử nấm *Aspergillus flavus* phát triển và gây bệnh nấm phổi ở vịt, ngan. Vịt, ngan nhiễm nấm phổi sẽ bị khó thở, kém ăn, ảnh hưởng lớn đến sức đề kháng và khả năng tăng trọng. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, để chăm sóc, bảo vệ đàn vịt, ngan trong điều kiện thời tiết bất thường, người chăn nuôi cần vệ sinh chuồng trại thông thoáng, che chắn không để mưa hắt, luôn giữ chất độn chuồng khô sạch; thường xuyên vệ sinh máng ăn uống, không để thức ăn thừa qua các lần cho ăn; bổ sung vitamin A, D, E cho vịt, ngan. Đối với những con bị bệnh cần cách ly, sử dụng thuốc Nystatin pha với nước cho uống; đồng thời, pha dung dịch Iodine để tiêu độc, khử trùng chuồng trại.

THANH HUỖN

## Hiệu quả từ Chỉ thị số 01

(Xem trang 3)



Bộ đội Biên phòng tình tuần tra, kiểm soát trên biển.

## TBR225 - đem niềm vui cho nông dân

(Xem trang 2)

### ► HỘI NÔNG DÂN HUYỆN VŨ THƯ

#### Đại hội đại biểu lần thứ XI

Hội Nông dân huyện Vũ Thư vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện vận động, kết nạp được trên 6.700 hội viên, đưa tổng số hội viên lên gần 40.000 người, chiếm 80,5% số hộ nông nghiệp. Hàng năm, sau phát động của hội, 83% hộ đăng ký và có 75% hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp hội tổ chức 1.392 lớp tập huấn, 223 buổi tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất cho trên 3.200 lượt cán bộ, hội viên; tín chấp mua 628 tấn phân bón trả chậm; ủy thác nguồn vốn với số dư trên 295 tỷ đồng của các tổ chức tín dụng giúp gần 8.000 hộ hội viên vay vốn đầu tư sản xuất, chăn nuôi... Ngoài ra, hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện 86% hộ hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 98,5% hộ sử dụng nước máy.

Với 14 chỉ tiêu cụ thể, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Vũ Thư chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tăng cường xây dựng tổ chức hội; đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

QUỲNH LƯU

### ► HƯNG HÀ

#### Tư vấn, đối thoại chính sách bảo hiểm

Tại xã Hòa Bình (Hưng Hà), Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với huyện Hưng Hà vừa tổ chức tư vấn, đối thoại chính sách BHXH tự nguyện, BHYT gia đình cho trên 300 người thuộc 3 xã Hòa Bình, Chi Lăng và Tây Đô.

Tại buổi tư vấn, các đại biểu được truyền đạt một số kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, huyện; những điểm mới trong Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi như việc áp dụng thông tuyến trong khám chữa bệnh, bổ sung đối tượng tham gia BHYT... Đồng thời, các đại biểu cũng được tư vấn, trả lời trực tiếp một số vấn đề liên quan đến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT gia đình, những tình huống phát sinh trong thực tế khi tham gia BHXH tự nguyện...

NGỌC MAI

### ► Tạm giữ thuốc chữa ung thư bằng bột than tre

Trước những thông tin về thuốc chữa ung thư làm bằng bột than tre của Công ty TNHH VINACA và được sự chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường, vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường Thái Bình đã tổ chức rà soát và phát hiện chi nhánh của đơn vị này xuất hiện trên địa bàn phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình). Sau thời gian mặt phục nhiều ngày, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Công an thành phố Thái Bình tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng và đã phát hiện một lượng lớn hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ gồm: 94 lọ Vi7 tinh tảo loại 70ml/lọ, 74 lọ baby VINACA Vi6 loại 70ml/lọ và 31 vỏ lọ có ghi nhãn nhưng bên trong không có gì. Trên nhãn các sản phẩm đều ghi sản phẩm có chứa các hạt vàng nano có khả năng chữa hoàn toàn bệnh ung thư đã được Công ty TNHH Hoàng An Phong sản xuất dựa trên công nghệ bí mật của VINACA - CANADA do Công ty TNHH VINACA quản lý.

Theo khai báo của bà Vũ Thị Huệ, nhân viên chi nhánh VINACA tại Thái Bình, người đứng tên trong hợp đồng thuê nhà là bà Nguyễn Thị Dung, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng đã thuê nhà từ cuối năm 2017 của một hộ dân có địa chỉ số 364, đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu để hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, bà Huệ không xuất trình được thủ tục, giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, hàng hóa tại cửa hàng không có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Do đó, lực lượng quản lý thị trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

QUỐC CƯỜNG